

Số: /UBND-VHXH

Bạch Sam, ngày tháng năm 2024

V/v thực hiện công tác  
thông tin tuyên truyền

Kính gửi: Các ngành, đoàn thể, Đài TT phường, Tổ trưởng các Tổ dân phố.

Thực hiện Công văn số 65/VHTT ngày 28/6/2024 của Phòng Văn hoá Thông tin thị xã Mỹ Hào về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền;

UBND phường đề nghị các ngành, đoàn thể, đài truyền thanh tổ chức các hoạt động tuyên truyền với các nội dung sau:

### **1. Tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào**

Tuyên truyền pháp luật thuế, các chính sách thuế, đặc biệt là Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các tổ chức, cá nhân hiểu rõ và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, đồng thời nhận thức được chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện cải cách hệ thống thuế.

Tuyên truyền, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đồng thời phê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

### **2. Tuyên truyền xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi**

Tuyên truyền, phổ biến nội dung văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Công văn số 1684/UBND-KT1 ngày 20/6/2024).

Tuyên truyền các quy định về bảo vệ công trình thủy lợi, đề điều và quy định về xử lý vi phạm, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ công trình thủy lợi, đề điều.

### **3. Tuyên truyền Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên**

Tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Tuyên truyền thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh (gửi kèm công văn).

#### **4. Tuyên truyền Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn**

Tuyên truyền nội dung Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn phường.

Tuyên truyền về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, việc sử dụng hòa giải ở cơ sở để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở và các gương hòa giải viên giỏi ở cơ sở.

#### **5. Tuyên truyền hướng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người", "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2024**

Tuyên truyền về chính sách, pháp luật về đưa người Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.

Tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc.

Tuyên truyền về các hoạt động ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do; hoạt động cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài, môi giới, tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc, học tập, du lịch và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác để kịp thời phát hiện vụ việc mua bán người qua biên giới.

Thông tin về kết quả đấu tranh phòng, chống mua bán người của các lực lượng chức năng; các mô hình truyền thông về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

Căn cứ các nội dung trên, UBND phường đề nghị các ngành, đoàn thể, đài truyền thanh thông tin truyền truyền rộng rãi và thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

##### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND phường;
- Các ngành, đoàn thể, Đài TT;
- Tổ trưởng các Tổ dân phố;
- Lưu: VP, VHXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Chiến**